

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๒๐๗/๓๙๕๖



สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เรียน ศึกษาธิการภาคทุกภาค

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการบูรณาการเพื่อติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในภาพรวมของจังหวัด

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมปรี๊นท์ พาเลซ มหานคร กรุงเทพฯ และได้มีการชี้แจงแนวทางการบูรณาการเพื่อติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงได้กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรายงานการติดตามประเมินผลการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณด้วย นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดสรรค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุน เพื่อดำเนินการติดตามประเมินผลและสรุปรายงานการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยกำหนดให้มีการจัดสรรค่าใช้จ่ายให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด จังหวัดละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น ๗๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และเพื่อให้การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการในภาพรวม จึงขอให้สำนักงานศึกษาธิการภาคทุกภาค กำกับ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อให้รายงานการติดตามประเมินผลมายังสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดให้ดำเนินการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และให้รายงานผลมายังสำนักงานศึกษาธิการภาคเพื่อทราบด้วยแล้ว ส่วนการสรุปรายงานการติดตามประเมินผลการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล จะดำเนินการสรุปรายงานในภาพรวมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๓ , ๐๙๒ ๔๘๙ ๒๐๘๐

โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๓

แนวทางการบูรณาการเพื่อติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการรณรงค์เผยแพร่
และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในภาพรวมของจังหวัด

.....

๑. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/ส่วนราชการสร้างการรับรู้ในภารกิจและกรอบการทำงานกับหน่วยงานในสังกัด
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตาม ประเมินผลและรายงานผลระดับจังหวัด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เป็นรองประธาน ผู้แทนจากหน่วยงาน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน) เป็นกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓. จัดประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้คณะกรรมการกำกับติดตาม ประเมินผลและรายงานผลระดับจังหวัด จัดทำแผนการติดตาม กำหนดเป้าหมาย รายสัปดาห์ เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการลงพื้นที่
๔. ดำเนินการติดตาม นิเทศและสนับสนุนการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของสถานศึกษาทุกสังกัดตามจำนวนที่เหมาะสม
๕. สถานศึกษารายงานผลการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก่หน่วยงานต้นสังกัดระดับจังหวัด
๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด กศน.จังหวัด สช.จังหวัด (ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา รายงานการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต่อคณะกรรมการกำกับติดตาม ประเมินผลและรายงานผลระดับจังหวัด
๗. คณะกรรมการกำกับติดตาม ประเมินผลและรายงานผลระดับจังหวัด จัดทำรายงานการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรายงานผลในภาพรวมของจังหวัดฯ ส่งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ